



‘ดวงตาสดใส ไร้โรคต้อ’ CSR เพื่อผู้ป่วยยากไร้

โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม CSR ผ่าตัดตาต้อตาให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ ภายใต้โครงการ “ดวงตาสดใส ไร้โรคต้อ ปี 4” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตาแต่ฐานะยากจนให้สามารถกลับมามองเห็นและใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง โดยมีบริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิคุณแม่สีกิมเกี้ยว ตั้งคารวคุณ เป็นเจ้าของโครงการ

ในครั้งนี้มีผู้ป่วยยากไร้เข้ารับการผ่าตัดตาต้อกระจก และต้อหินรวมทั้งสิ้นกว่า 500 คน ซึ่งคุณประจักษ์-คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิคุณแม่สีกิมเกี้ยว ตั้งคารวคุณ กล่าวว่า ในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคต้อในพื้นที่ยากไร้จังหวัดเพชรบูรณ์ที่เข้ารับการลงทะเบียนผ่าตัดโรคต้อเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการมองเห็นมานานหลายปี และมีฐานะยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการผ่าตัด ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบกิจกรรม CSR จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ นำโดย รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ และ พญ.นพพร พูลสุวรรณ รวมทั้งคณะจักษุแพทย์จิตอาสา จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ด้าน รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ หัวหน้าคณะจักษุแพทย์อาสา โรงพยาบาลศิริราชกล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีที่ TOA เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณในการผ่าตัดในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ที่ได้ร่วม



งานกันจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากการผ่าตัดในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากขาดโอกาสในการรักษา ซึ่งเมื่อ TOA เข้ามาสนับสนุนครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยยากไร้ได้รับโอกาสในการรักษาเพิ่มมากขึ้น โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมาทาง TOA ได้ผ่าตัดดวงตาสดใสไร้โรคต้อให้กลับมามองเห็นมากกว่า 1,000 ดวงตา สำหรับกิจกรรมในปีนี้ มูลนิธิได้มอบ

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดผู้ป่วยเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,600,000 บาท โดยโครงการจะประสบความสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ร่วมบริจาคเงินมาในครั้งนี้ อาทิ คุณวิภาดา ภากรดีวิสุทธิ, คุณพูนศรี จงแสงทอง, คุณศรีสอาด ชื่นสามาร, คุณสมปาน จิววัฒนา กาล, คุณรุ่งรัตน์ ศรีเที่ยงฟู, คุณสมลักษณ์ แสงปราสาท, คุณจริยา สุกกิตติธำรง, คุณเบญจรัตน์ สิงห์สมบุญ, คุณสันทีสุภาพค์ วัฒนสมบัติ, คุณสมจิต วัฒนสมบัติ, คุณวิไล วัฒนชัยคุณพลัง, คุณเนงเยาว์ ไตรวิชกุล, คุณจิรนุช ทรงสะอาด และคุณประเทือง คุณสกุล ซึ่งผู้ใหญ่ใจบุญบางส่วนนอกจากจะบริจาคเงินแล้วยังได้ร่วมเดินทางมาให้กำลังใจผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาต้อกระจกอีกด้วย นับว่าอิมมูนูอ้อมใจกันทั่วหน้า.